

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๑/ว ๓๑๕



สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่
ถนนราษฎร์อุทิศ พร ๕๔๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ พร ๐๐๒๓.๑/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการขยะ จำนวน ๑ ชุด
๒. สรุปข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานจากที่ประชุมฯ จำนวน ๑ ชุด
๓. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ได้จัดประชุมเพื่อสรุปผลโครงการฝึกอบรม
“แนวทางการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการขยะของจังหวัดแพร่” ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ และขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการในวันศุกร์ ที่
๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ชั้น ๓
(อาคารหลังเก่า)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
เพื่อเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๕๕๕๓-๕๑๑๙ ต่อ ๒๑

รายงานการประชุม

สรุปผลการศึกษาดูงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะของจังหวัดแพร่

วันจันทร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ชั้น ๓) จังหวัดแพร่

ผู้ที่มาประชุม

๑	นายวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ	ท้องถิ่นจังหวัดแพร่
๒	นายต่อพงษ์ ทับทิมโต	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
๓	นายประสาน ชุมภูอินทร์	หัวหน้างานบริหารทั่วไป
๔	ว่าที่ ร.ต.นพดล คำสม	หัวหน้างานมาตรฐานฯ
๕	นางสาวเขมิกา รอดสี	หัวหน้างานการเงินและบัญชีฯ
๖	นายเจตณรงค์ อินกัน	ท้องถิ่นอำเภอเมืองแพร่
๗	นางอรัญญา จิตต์บุญ	ท้องถิ่นอำเภอสองแคว
๘	นางรจนา อนุวงศ์	ท้องถิ่นอำเภอสอง (แทน)
๙	นายประพนธ์ สุขพัทธ์	ท้องถิ่นอำเภอลอง
๑๐	นายปรากฏ แก้วอ้วน	ท้องถิ่นอำเภอวังชิ้น
๑๑	นางสาววีรยา เวียงทอง	ท้องถิ่นอำเภอเด่นชัย
๑๒	นางโสภิต ปิจนันท์	ท้องถิ่นอำเภอหนองม่วงไข่
๑๓	นางดารี วงค์แพทย์	ท้องถิ่นอำเภอร้องกวาง
๑๔	นางจินดารัตน์ ผลินธรสิริ	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน
๑๕	นางแสงเวียง พริ้งเพลิด	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๖	นางสาวธนาภรณ์ เกียงเกษร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๑๗	นายสมพงษ์ ยอดเมือง	ผอ. กองช่าง องค์การบริหารจังหวัดแพร่
๑๘	นายสรรเสริญ ศึกษากิจ	ผู้ช่วย วิศวกรโยธา องค์การบริหารจังหวัดแพร่
๑๙	นายชัยยานนท์ มงคลม	เลขานุการนายกเทศบาลเมืองแพร่
๒๐	นายเทวิน สกุลมาศ	รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่
๒๑	นางสุนันทา กรมกอง	ปลัดเทศบาลบ้านปิน
๒๒	นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
๒๓	นายมนัส ภูริปัญญาวรกุล	รองนายกเทศบาลตำบลสอง
๒๔	นายศุภชัย ชิตสร้อย	จนท. ตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลสอง
๒๕	นายอภิสิทธิ์ ไชยสุวรรณ	รองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่น
๒๖	นายบุญเรือง มงคล	ปลัดเทศบาลตำบลสูงเม่น
๒๗	ด.ต.จรัส อัฐวงศ์	เทศบาลตำบลร้องกวาง
๒๘	นายไพรัตน์ รัตนขมภู	เทศบาลตำบลร้องกวาง

๒๙	นางกมลพรรณ อินทรประดิษฐ์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าเมต
๓๐	นายสุทธิพันธ์ ทองไหล	นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมต
๓๑	นางสิริดา นากิจ	ผอ.กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลป่าเมต
๓๒	นางสาวกัญญา โยธาทักดี	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกวาว
๓๓	ร.ต.สงวน ธงยี่สิบสอง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง
๓๔	นางอุษา ใจเฉลียว	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง
๓๕	นายเวหา คำเหมือง	หัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
๓๖	นายสิทธิชัย ชัยสุรัตน์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
๓๗	นางจุฑามาศ กาศวิเศษ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
๓๘	ว่าที่ร้อยโทหมิงกร ปัญญาแผ้ว	ปลัดเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่
๓๙	นายอินแปง อินสม	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
๔๐	นายอำนาจ พุทธรักษา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
๔๑	นางสาวณปภัศ รุ่งศิริกุลรักษา	จนท. บริหารทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
๔๒	นายพัฒนพงษ์ เทศะ	ผอ. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
๔๓	จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
๔๔	นายสมสิทธิ์ จาคำมา	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
๔๕	นายวิเชียร ทนจาข้าง	รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย
๔๖	นางพวงเพ็ญ จันสวัสดิ์	ปลัดเทศบาลตำบลเด่นชัย
๔๗	ส.ต.อ.สนั่น จินะไชย	ปลัดเทศบาลตำบลเวียงต้า
๔๘	นางสมฤทธิ ไนมณี	รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
๔๙	จ.ส.อ.ปฏิพล จอมดวง	ปลัดเทศบาลตำบลวังซิ่น
๕๐	นายไพรัตน์ รัตนขมภู	ผอ.กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลร่องกวาง
๕๑	นางสาวโสภา ทะนันไชย	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม
๕๒	นายสมเกียรติ สายใจยา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เก็ง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม “แนวทางการดำเนินการตามแผนบริหารการจัดการขยะของจังหวัดแพร่” ซึ่งมีการศึกษาดูงานที่จังหวัดระยองและจังหวัดสระบุรีโดยมีผู้บริหาร ปลัด ผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานระหว่างวันที่ ๗-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (รุ่นที่ ๑) และวันที่ ๑๔-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (รุ่นที่ ๒) นั้น

จังหวัดแพร่ได้จัดทำรายงานผลโครงการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้ได้ข้อสรุปในการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ตามแผนบริหารจัดการขยะของจังหวัดแพร่ จึงได้เรียนเชิญผู้บริหาร ปลัดหรือผู้เข้าร่วมในการศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อ ที่เป็นผู้แทน คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะจังหวัดแพร่ และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการขยะแห่งละ ๒ ท่าน และท้องถิ่นอำเภอ เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ตึกเก่าชั้น ๓)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ท้องถิ่นจังหวัดแพร่)

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

แผนบริหารจัดการขยะของจังหวัดแพร่

๑. สรุปการดำเนินการบริหารจัดการขยะของจังหวัดแพร่ ในรูปแบบคณะกรรมการ ๓ ชุด

๑.๑ ชุดคณะกรรมการบริหารจัดการขยะของจังหวัดแพร่ ผวจ. ทสจ. เลขาฯ

๑.๒ ชุดคณะกรรมการอนุกรรมการบริหารจัดการขยะของจังหวัดแพร่ นายก อบจ. ประธาน ผอ.กองช่าง เลขาฯ

๑.๒.๑ คณะกรรมการคัดเลือกเทคโนโลยีในการบริหารจัดการขยะ ประกอบด้วย นายก อบท. ที่ประธานอนุเห็นสมควร ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ

๑.๓ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะระดับอำเภอ มีนายอำเภอเป็นประธาน ท้องถิ่นอำเภอเป็นเลขานุการ

๒. การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการขยะของจังหวัดแพร่ (๒๕๕๘-๒๕๖๒)

๒.๑ การรณรงค์เพื่อสร้างวินัย ปลุกจิตสำนึกของคนในจังหวัด

๒.๒ การวางกฎระเบียบในการส่งเสริม การลด คัดแยกและนำกลับ มาใช้ประโยชน์

๒.๓ การจัดการขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยเก่า/ใหม่ อย่างถูกหลักวิชาการ

๒.๔ การบริหารจัดการ/การติดตาม/การประเมินผล

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- สรุปผลการศึกษาดูงาน ระยอง สระบุรี (ตามรายงานผลการฝึกอบรมที่เสนอ ผวจ.)

- แนวทางการปรับใช้ความรู้จากการศึกษาดูงาน ให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการขยะของจังหวัดแพร่

ประธานในที่ประชุม (ท้องถิ่นจังหวัดแพร่) : จากการศึกษาดูงานที่ อบจ. ระยอง จังหวัดแพร่ได้มีแนวคิดในการนำมาปรับใช้ในการตั้งงบประมาณ ในการศึกษาความเป็นไปได้ และคำนึงถึงส่วนได้เสีย

ผอ.กองช่าง อบจ. แพร่ : มีแนวความคิดที่จะทำบ่อขยะแต่ได้ทิ้งช่วงมานานจึงขอความร่วมมือแต่ละ อบท. ร่วมกันหาพื้นที่ให้ (เนื่องจากทางอบจ. ไม่มีพื้นที่)

ประธานในที่ประชุม (ท้องถิ่นจังหวัดแพร่) : กล่าวขอบคุณ โดยสรุปทางอบจ. ไม่มีปัญหาแต่ขาดพื้นที่ ในการดำเนินการ

/นายก ทต. ป่าแม่ต...

นายก ทต. ป่าแถม : ในทางจังหวัดแพร่นั้นมีแนวทางในการจัดการขยะมาหลายปี แต่ก็ได้ทิ้งช่วงไปนาน เราควรจะมีการจ้างงานผู้รับเหมาและควรสร้างความมั่นใจให้ผู้รับเหมาและร่วมมือภาครัฐ และเอกชน โดยการสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวบ้าน

ประธานในที่ประชุม (ท้องถิ่นจังหวัดแพร่) : กล่าวขอบคุณ

เลขนายก ทม. เมืองแพร่ : มีแนวความคิดว่ารัฐบาลนี้เป็นยุคของ คสช. ทางจังหวัดน่าจะมึหนังสือถึงรัฐบาลเนื่องจากมีเขตป่าสงวนในพื้นที่จังหวัดแพร่เป็นจำนวนมาก

ประธานในที่ประชุม (ท้องถิ่นจังหวัดแพร่) : กล่าวขอบคุณ

ทสจ. แพร่ : ในทาง ทสจ.แพร่ เคยมีการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแล้ว พบว่าในเขตพื้นที่ของจังหวัดแพร่ ไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสม ในการดำเนินการตามแผนจัดการขยะ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป (นายประสาน ชมภูอินทร์) : นำเสนอภาพถ่ายการสำรวจพื้นที่บ่อขยะ

ผอ.กองสาธารณสุข ทต. ร้องกวาง : ในเมื่อมีข้อบัญญัติเกี่ยวกับขยะ และในพื้นที่จังหวัดแพร่ ไม่มีพื้นที่ ควรจะมีการนำขยะออกจากจังหวัดแพร่ และร่วมกันในการออกค่าใช้จ่าย (ในความเห็นนี้มี รองนายก ทต.สอง ทอ.เมืองแพร่ นายกเหมืองหม้อ รองนายก ทต.เด่นชัย เห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้)

ประธานในที่ประชุม (ท้องถิ่นจังหวัดแพร่) : กล่าวขอบคุณ และกล่าวชี้แจงแนวทางขั้นตอนในการดำเนินการ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป (นายประสาน ชมภูอินทร์) : ตามแผนที่เราตั้งไว้คือต้องมึงงบประมาณในการศึกษา และสำหรับพื้นที่ของทางเวียงต้าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการศึกษาและจัดตั้งบ่อขยะ เราจึงควรศึกษาและสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ และในระหว่างที่ยังไม่สามารถก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะได้นั้น คงต้องมีการพัฒนาพื้นที่ย่อยในกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บขยะรวมถึงการส่งออกขยะไปจังหวัดอื่น โดยคัดแยกขยะก่อนส่งเพื่อลดค่าใช้จ่ายและปริมาณขยะตามที่ผู้รับกำจัดขยะได้กำหนดไว้

ผอ.กองช่าง อบจ. แพร่ : ในพื้นที่ของเวียงต้าและได้มีการพูดคุยกับทางท่านนายกฯแล้ว และจะมีการเร่งที่จะศึกษาต่อไป

ประธานในที่ประชุม (ท้องถิ่นจังหวัดแพร่) : ขอสรุปเห็นด้วยกับแนวความคิด ในช่วงนี้เป็นช่วงระยะที่ ต้องเร่งด่วน และควรมีการจัดทำอยู่ ๒ แนวทาง

๑. การดำเนินการแบบขนาดย่อย (ไซต์เล็ก) โดยให้จัดการพัฒนาบ่อขยะที่มีอยู่ ให้ถูกต้อง ทั้งของทาง อบท. และของเอกชน จาก บ่อขยะที่มีอยู่ทั้งสิ้น ๙๒ แห่ง ให้ลดลงเหลือ สิบกว่าแห่งและจัดการดำเนินการให้ถูกต้อง โดยที่ทาง อบจ. ก็จะต้องศึกษาแนวทาง ไปด้วย

๒. จัดทำแบบขนาดใหญ่ (ไซต์ใหญ่) รบกวททาง อบจ. ตั้งงบประมาณในการศึกษาความเป็นไปได้ว่าจะทำในรูปแบบใด โดยอาจมีการจ้างที่ปรึกษาว่าจะดำเนินการออกมาในรูปแบบใด

ผอ.กองช่าง อบจ. แพร่ : ในการศึกษาต้องมีพื้นที่เป้าหมาย เพื่อจะตั้งงบประมาณ และเตรียมความพร้อมในด้านเครื่องจักร และบุคลากร

ประธานในที่ประชุม (ท้องถิ่นจังหวัดแพร่) : สรุปข้อมูลได้ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ ดำเนินการจัดการบ่อขยะขนาดเล็กที่มีอยู่ทำให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ จำนวน ๑ คณะ (๕-๖ คน) เพื่อดำเนินการประสานงานต่อยอดแผนงานโครงการฯ

ประเด็นที่ ๒ ขอให้ทาง อบจ. แพร่ ทำการศึกษาการจัดตั้งงบประมาณ ดำเนินการศึกษาในเรื่องของ ศูนย์รวมขยะ ที่เวียงต้า

ประเด็นที่ ๓ ฝากถึงคณะทำงาน ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการส่งออกขยะ ทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การขนส่ง ว่าจะมีแนวทางเป็นไปได้หรือไม่

ประเด็นที่ ๔ การปิดบ่อขยะ ควรมีการหาหรือแนวทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทิ้งขยะ (บ่อคุณสมบัติ) เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้คือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ นี้

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ - ไม่มี -

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๕๕ น.

นางสาวธนาภรณ์ เกียงเกษร
(นางสาวธนาภรณ์ เกียงเกษร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จตุรายนงานการประชุม

ประสาน ชุมภูอินทร์
(นายประสาน ชุมภูอินทร์)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ
(นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่
ผู้รับรองรายงานการประชุม

**สรุปข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานจากที่ประชุม
นายก อบท. ที่ เข้าร่วมศึกษาดู งานและผู้แทนคณะอนุกรรมการฯ
ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘**

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ได้จัดประชุมเพื่อสรุปผลโครงการฝึกอบรม “แนวทางการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการขยะของจังหวัดแพร่” ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นั้น

ในการประชุมดังกล่าวได้มีการหารือถึงแนวทางในการนำกรณีศึกษาของ อบจ. ระยอง มาพิจารณา ในการคัดแยกขยะและการฝังกลบแบบถูกสุขลักษณะ และที่บริษัท ทีพีไอโพลีน ในการทำขยะ เชื้อเพลิงเพื่อส่งให้กับพื้นที่จังหวัดอื่น โดยไม่ต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดแพร่ เนื่องจาก มีอุปสรรคหลาย ๆ ด้าน เช่น เรื่องพื้นที่ กฎหมายผังเมืองที่ประกาศใช้และไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ โดยที่ประชุมได้มติในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการขยะของจังหวัดแพร่ โดยให้เรียงลำดับความสำคัญ ของการดำเนินการ สรุปได้ดังนี้

๑. เรื่องที่ต้องให้ความสำคัญในลำดับแรก คือ ตามแผนบริหารจัดการขยะของจังหวัดแพร่ ซึ่งกำหนดให้จังหวัดแพร่มีพื้นที่ศูนย์รวมกำจัดขยะ ๑ แห่ง นั้น (ทต.เวียงต้า) แต่ช่วงที่อยู่ในระหว่างการ ศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อดำเนินการที่ยังไม่สามารถก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะได้นั้น ในปีที่ผ่านมาได้มีการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละอำเภอเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากรณีพื้นที่ศูนย์รวมกำจัด ขยะยังไม่สามารถดำเนินการได้ว่าจะทิ้งร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ในครั้งนั้นได้มีการแยกกลุ่ม ที่จะจัดการขยะมูลฝอยในระบบ MBT เป็น ๑๓ กลุ่ม โดยการรวมกลุ่มนี้เป็นการรวมตัวและมีการพูดคุยกัน ระหว่าง อบท. จึงทำให้โอกาสของการบริหารจัดการขยะที่จะทำให้ถูกสุขลักษณะได้ง่ายกว่าระบบศูนย์รวม กำจัดขนาดใหญ่ เนื่องจากไม่มีปัญหาของประชาชนในการยอมรับขยะจาก อบท. อื่น ทั้งจังหวัด ในแนวทางนี้ จึงต้องขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ในการสำรวจออกแบบบ่อฝังกลบขยะที่ถูกสุขลักษณะ ของ อบท. ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการเท่าใด ซึ่งภาระค่าใช้จ่ายหลาย ๆ ด้าน อบจ.จะเป็น ผู้รับผิดชอบเช่นเครื่องจักรในการดำเนินการตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงการฝังกลบ ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อบท. ที่ร่วม ทิ้งอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นร่วมกัน การดำเนินการในลักษณะนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นการฝังกลบหาก อบท. ต้องการดำเนินการในรูปแบบอื่น เช่น การทำขยะเชื้อเพลิง RDF ก็สามารถดำเนินการได้ และอาจ เป็นพื้นที่นำร่องที่มีความเข้มแข็งสามารถดำเนินการได้ สัก ๒ - ๓ แห่ง ในจำนวน ๑๓ กลุ่มที่ได้มีการ รวมตัวกันก่อน เมื่อดำเนินการสำเร็จก็จะขยายผลไปใน อบท. กลุ่มอื่น ๆ ในลักษณะของการดำเนินการ ดังกล่าวอาจต้องมีการจัดคณะทำงานชุดเล็กเพื่อร่วมกันออกแบบแนวทางในการดำเนินการว่าจะต้องดำเนินการ อย่างไร แล้วจึงนำไปเสนอคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดต่อไป

๒. เรื่องที่ต้องให้ความสำคัญในลำดับที่ ๒ คือ การตั้งงบประมาณเพื่อศึกษาความเหมาะสม ในการจัดสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม เนื่องจากพื้นที่ของจังหวัดแพร่ ทางคณะบริหารจัดการ ขยะได้พิจารณาแล้วในทุกพื้นที่ที่มีสถานที่เหมาะสมที่สุดคือ ทต.เวียงต้า เพื่อให้เกิดความเข้าใจของประชาชน ในพื้นที่รวมถึงมีการศึกษาความเหมาะสมอย่างถูกต้องตามหลักวิชา จึงขอความอนุเคราะห์ให้องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแพร่พิจารณาตั้งงบประมาณเพื่อทำการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ทราบถึง ข้อเท็จจริงทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเป็นการทำความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ว่าหากจะ ดำเนินการก่อสร้างศูนย์รวมกำจัดขยะประชาชนจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์อย่างไรบ้าง เมื่อมีการตั้ง งบประมาณในการศึกษาความเหมาะสมแล้วก็จะได้นำผลการศึกษาที่ได้มาพิจารณาดำเนินการต่อไป

/ ๓. เรื่อง...

๓. เรื่องการส่งขยะออกจากจังหวัดแพร่ ไปที่แหล่งกำจัดขยะ เช่น ทีพีโอโพลีน หรือ โรงปูนซีเมนต์ SCG ที่ลำปาง เนื่องจากรูปแบบของการส่งขยะออกจากจังหวัดแพร่ไปแหล่งเป้าหมาย คงไม่สามารถส่งขยะสด ๆ ที่ไม่ผ่านการคัดแยกไปต่างจังหวัดได้ เนื่องจากบริษัทที่รับกำจัด เช่น ทีพีโอโพลีน เคยแจ้งว่าหากส่งไปให้กำจัดจะคิดค่ากำจัด แต่ถ้ามีการคัดแยกแล้วมีค่าพลังงานความร้อนที่ได้ตามเกณฑ์ก็จะรับกำจัดให้ฟรี แต่หากมีการคัดแยกแบบเข้มข้นทำให้ได้ RDF ชั้นดีมีค่าความร้อนสูงก็จะมีเงินชดเชยในการขนส่งให้ เช่นเดียวกับที่ SCG ที่ลำปาง ขยะ RDF ที่ อปท. ทำการผลิตจะต้องได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของทางบริษัท มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับซื้อแต่อย่างใด ซึ่งราคาในการรับซื้อของ SCG รับถึงที่ท่าวังผา จ.น่าน อยู่ที่ตันละ ๗๐๐ บาท ส่วนของ ทีพีโอโพลีน มีตั้งแต่เสียค่ากำจัด จนถึง RDF ที่มีคุณภาพสูงสุดขนาดเล็กที่ตันละ ๑,๘๐๐ บาท แต่ในขณะเดียวกันการขนส่งอาจไม่จำเป็นต้องซื้อรถบรรทุกอาจใช้การจ้างขนส่งแทนซึ่งก็ต้องมีการคำนวณค่าใช้จ่ายในการขนส่งว่าจะคุ้มหรือไม่อีกครั้งหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามในการขนขยะออกจากพื้นที่จำเป็นต้องมีการคัดแยก ซึ่งในการคัดแยกก็จะต้องมีสถานที่อาจเป็นสถานที่รวมเพื่อให้ได้คุณภาพของ RDF ที่ได้มาตรฐานเดียวกัน เพราะหากต่างคนต่างคัดแยกคุณภาพที่ได้จะไม่เท่ากันอาจเกิดปัญหาได้เมื่อส่งไปถึงที่บริษัท บริษัทอาจจะไม่ยอมรับ RDF ของจังหวัด ฉะนั้นในประเด็นนี้อาจต้องเป็นการดำเนินการสืบเนื่องเมื่อได้มีระบบการคัดแยกที่สมบูรณ์แล้วของกลุ่มย่อยจึงจะสามารถดำเนินการได้

๔. การปิดบ่อขยะ ตามแผนบริหารจัดการขยะจังหวัดแพร่คือการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะเมื่อดำเนินการจัดตั้งได้แล้ว จึงให้มีการปิดบ่อขยะภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งหมายถึงทุกบ่อคือบ่อ เอกชน ๔ บ่อ (ปัจจุบันมีการดำเนินการเหลือ ๓ บ่อ ๑. สาโรงจัน ป่าเมต ๒. สมเดช เหมือนหม้อ ๓. สิงหา ร่องกวาง บ่อที่หยุดทิ้งแล้วคือ ๔. นุเรส อบต.ป่าแดง) และบ่อขยะของ อปท. อีก จำนวน

๕. ๙๒ บ่อ แต่เนื่องจากการปิดบ่อดังกล่าวอาจทำให้เกิดผลกระทบกับการทิ้งขยะของประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ เนื่องจากไม่สามารถหาที่ทิ้งขยะรวมของจังหวัดได้นั้น ผู้เข้าร่วมประชุมจึงเสนอให้แก้ไขปัญหาในบ่อของคุณสมเดช พื้นที่เหมือนหม้อก่อนเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องการร้องเรียน โดยให้ขอให้ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะของจังหวัดโดยมี อบจ.เป็นประธาน ได้เชิญ นายก อปท. ที่ทิ้งขยะในบ่อของคุณสมเดช พร้อมทั้ง เชิญ ตัวแทนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนบริหารจัดการขยะที่จะต้องมีการปิดบ่อขยะในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ นี้ เนื่องจากปัจจุบันบ่อขยะดังกล่าวได้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาลักษณะต่าง ๆ ให้มีน้อยลง และได้ทำตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารจัดการขยะของจังหวัดและคณะอื่น ๆ ที่มีการเสนอให้ปรับปรุงมาโดยตลอด อีกทั้งหากมีการสั่งให้ปิดบ่อ อปท.ที่ยังไม่มีที่ทิ้งขยะสำรองจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน จึงขอให้มีการประชุมเพื่อร่วมหาหรือแนวทางในการบรรเทาผลกระทบของการปิดบ่อขยะดังกล่าวโดยด่วนเนื่องจากเหลือระยะเวลาอีก ๒ เดือน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พิจารณาแล้วเพื่อให้การหารือข้อสรุปจาก การศึกษาดูงาน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ตามแผนบริหารจัดการขยะได้จริง จึงได้ดำเนินการดังนี้

๑. มีหนังสือแจ้งประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะจังหวัดแพร่ให้ได้รับทราบถึงแนวทางที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามลำดับดังกล่าว

๒. และขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในฐานะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะจังหวัดแพร่ พิจารณาดังคณะทำงานเพื่อสนับสนุนกลุ่ม อปท. ในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ โดยแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่ในการคัดเลือกและสนับสนุนวิธีการในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถดำเนินการได้จริงในพื้นที่ตามกลุ่มของ อปท.ที่มีการรวมตัวกัน

๓. นำแจ้งที่ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนในครั้งถัดไป

กลุ่ม อปท. ที่มีการรวมกลุ่มในแต่ละพื้นที่
(ข้อมูลจาก การประชุมที่ รร. นครแพร่ทาวเวอร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗)

๑. (๗ ตำบล) ทต.ร้องกวาง
๒. (๑ ตำบล) อบต.ร้องกวาง อบต.ห้วยโรง อบต.ไม้โทน อบต.แม่ทราย
๓. (๘.๑ ตำบล) อบต.แม่ยางฮ่อ แม่ยางร้อง แม่ยางตาล
๔. (๔.๓ ตำบล) ทต.บ้านเวียง อบต.น้ำเลา อบต.ห้วยม้า
๕. (๓๖.๕ ตำบล) ทต.แม่หลาย ทต.ทุ่งโฮ้ง ทม.แพร่ ทต.วังหงส์
๖. (๒๙.๓ ตำบล) อบต.เหมืองหม้อ อบต.ร้องฟอง อบต.กาญจนา อบต.แม่คำมี อบต.นาจักร อบต.วังธง
อบต.ท่าข้าม อบต.บ้านถิ่น ทต.ช่อแฮ ทต.สวนเขื่อน อบต.แม่ยม
๗. (๒๙.๕๐ ตำบล) ทต.สูงเม่น (อปท.ในเขต อ.สูงเม่น)
๘. (๑๑.๐๓ ตำบล) ทต.หนองม่วงไข่ (อปท.ในเขต อ.หนองม่วงไข่)
๙. (๒๙.๕๐ ตำบล) ทต.สอง (อปท.ในเขต อ.สอง)
๑๐. (๓๑.๐๓ ตำบล) อบต.ไทรย้อย (อปท.ในเขต อ.เด่นชัย)
๑๑. (๓๘.๒๐ ตำบล) ทต.เวียงต้า (อปท.ในเขต อ.ลอง)
๑๒. (๑๒.๒๐ ตำบล) ทต.วังชิ้น (อปท.ในพื้นที่ อ.วังชิ้น)
๑๓. (๘ ตำบล) ทต.ป่าแมต

หมายเหตุ การรวมกลุ่มในครั้งนั้น (๒๕๕๗) เนื่องจาก มีปัญหาว่าในระหว่างศูนย์รวมกำจัดขยะของ
จังหวัดยังไม่ได้ดำเนินการ และหากมีการปิดบ่อขยะที่ไม่ถูกต้อง จึงให้ อปท. ร่วมกันปรึกษาและหา
ข้อสรุปว่า แต่ละพื้นที่จะเข้าไปรวมกลุ่มกันกับ อปท. ไตได้บ้างและจะใช้พื้นที่ใดในการทิ้งขยะของแต่ละพื้นที่

ระเบียบวาระการประชุม
ผู้บริหารนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่
วันศุกร์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ตึกเก่า ชั้น ๓)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

.....
.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ท้องถิ่นจังหวัดแพร่)

..... ไม่มี
.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอทราบ

- งานบริหารทั่วไป
๑. สรุปการประชุมขยยะ
 ๒. เสนอโครงการคัดแยกขยะ ทสจ.
 ๓. การลงพื้นที่ติดตาม อปท.
 ๔. การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
 ๕. การประชุมตรวจคุณภาพแหล่งน้ำบริโศค รอบๆ บ่อขยะของจังหวัดแพร่

- งานส่งเสริมฯ
๑. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ๒. แจ้งการกำหนดการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระดับประเทศ)
 ๓. การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 ๔. การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑.๔ (ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด) และตัวชี้วัดที่ ๑.๕ (ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน)
 ๕. การทบทวนแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 ๖. การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีเสนอขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๙ (แหล่งน้ำ ประปา ศพด. /รร. ลานกีฬา/CCTV)

- งานการเงินฯ
๑. การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
 ๒. มาตรการเร่งรัดกรณี ปปช. สตง. ทักท้วง/แนะนำ

/งานกฎหมาย...

